

OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชุมชนวัดพิชนิมิต หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
1	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนวัดพิชนิมิต หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
2	ประเด็นความรู้	- การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายมีอยู่ - การรวมกลุ่มประกอบอาชีพผลิตผักต้นอ่อนเพื่อสุขภาพ
3	เป้าหมาย	1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2) เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย
4	กลุ่มเป้าหมาย	7 คน (อาจารย์ 3 คน ประชาชน 4 คน) ในพื้นที่ชุมชนวัดพิชนิมิต หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
5	วัน เวลาที่จัดโครงการ	เมษายน ถึง มิถุนายน 2562
6	สถานที่จัด	ชุมชนวัดพิชนิมิต หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
7	ผู้เข้าร่วม	7 คน (อาจารย์ 3 คน ประชาชน 4 คน)
	เข้าร่วมจริง	9 คน (อาจารย์ 3 คน กลุ่มผักปลอดสารพิษ 6 คน) (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการทำเต้าฮวยมะพร้าวอ่อนนมสด 19 คน)
	คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ 100
8	งบประมาณปี	งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงบ 08-02-03-002 - หมวดค่าใช้สอย จำนวน 11,258 บาท - หมวดค่าวัสดุ จำนวน 43,000 บาท รวม 54,258 บาท กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบริหารโครงการ จำนวน 45,742 บาท รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000 บาท
	งบประมาณที่ใช้จริง	35,337.09 บาท
	งบประมาณคงเหลือ	64,662.91 บาท
9	บทสรุปการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้	กลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต ได้รับความรู้และทดลองการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัวและชุมชน และมีรายได้เสริม ตลอดจนร่วมกันพัฒนาเทคนิคการปลูก ต้นทุน กำไร และการตลาด
	หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ	- ศึกษาดูงานสวนมะพร้าวของคุณประยูร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออก อ.บ้านแพ จ.ราชบุรี - การสำรวจดินและการทำฮอร์โมนไข่ - การทำเต้าฮวยมะพร้าวอ่อนนมสด - การเพาะต้นอ่อนเพื่อสุขภาพ : ทานตะวัน ผักบุ้ง ถั่วงอก - การทำสต็อกเกอร์ต้นอ่อน และการรวมกลุ่มผักปลอดสารพิษชุมชนวัดพิชนิมิต

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
	องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)	<ul style="list-style-type: none"> - การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน - การบริหารโครงการ และบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมจิตอาสาของคณะ(กิจกรรมปลูกต้นไม้วัดพีชนิมิต)
	แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ (Best Practice)	<ul style="list-style-type: none"> - แนวปฏิบัติการบริหารโครงการพัฒนาชุมชน และเอกสารโครงการ - แนวปฏิบัติการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ โดยเริ่มจากการประสานงานกับประธานชุมชน รองประธานชุมชน ให้ช่วยประสานงานกับคนในชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ เมื่อมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ชาวบ้านก็เริ่มให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน จนเกิดการรวมกลุ่มขึ้น
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Key Success Factor: KSF)	มีผู้นำกลุ่มที่ดี และความร่วมมือกันของสมาชิก จึงมีการรวมกลุ่มผักปลอดสารพิษชุมชนวัดพีชนิมิต จำนวน 6 คน มีสมาชิกเริ่มจำหน่ายผลผลิตแล้วจำนวน 2 คน ได้แก่ คุณพรกมล พุ่มอ่างทอง มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากเดิมเลี้ยงหลานอยู่บ้านไม่มีรายได้ และนายสมชาย นิรัสสัย มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ5)
	สรุปผลการถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม	ชุมชนไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพ ไม่มีการประชุมหมู่บ้าน จึงยังไม่ได้ปัญหาที่แท้จริงของชุมชน
	สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม	จากความร่วมมือของประธานและกรรมการชุมชนทำให้เกิดกิจกรรมและชาวบ้านได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน จนเกิดการรวมกลุ่มผักปลอดสารพิษชุมชนวัดพีชนิมิต
10	ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนวัดพีชนิมิตเป็นชุมชนเมือง ส่วนใหญ่ทำงานโรงงาน อาชีพธุรกิจส่วนตัว ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพ และไม่มีการประชุมหมู่บ้านมาหลายปีแล้ว - ช่วงเวลาการจัดโครงการไม่ตรงกับเวลาว่างของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ต้องรวมการจัดอบรมเป็น 1 วัน
11	ภาพกิจกรรม	

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน

ลงชื่อ *ศิริวิมล* ผู้รายงาน
 (อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์)
 ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร